

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kính thưa Quý bà con cử tri!

Tôi tên là: Trương Thị Mỹ Trang, sinh ngày 12 tháng 11 năm 1976

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh

Được tổ chức Đảng tin tưởng, các cấp mặt trận và bà con cử tri tín nhiệm giới thiệu tôi ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 6, huyện Sơn Tịnh, Tôi ý thức rằng, đây là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao trước cử tri. HĐND là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhân dân tại địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, do đó, nếu được trúng cử, Tôi sẽ phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1. Tích cực học tập nâng cao năng lực chuyên môn; rèn luyện đạo đức lối sống; trau dồi bản lĩnh và kỹ năng hoạt động của người Đại biểu HĐND nhằm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, đáp ứng kỳ vọng của cử tri cũng như yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trong tình hình mới.

2. Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết, gắn bó với Nhân dân, đặc biệt là với cử tri nơi Tôi ứng cử để lắng nghe, kịp thời nắm bắt tâm tư, phản ánh nguyện vọng của bà con đến các cơ quan có thẩm quyền; là cầu nối cử tri với các cấp chính quyền để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

3. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu HĐND. Cụ thể là tích cực tham gia vào việc hoạch định chính sách, góp ý xây dựng pháp luật nhằm phát huy tối đa quyền làm chủ của Nhân dân; tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh nhà vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; tham gia hoạt động giám sát, một trong những chức năng quan trọng của HĐND và theo đuổi đến cùng những vụ việc được nhân dân và cử tri quan tâm; đặt lợi ích của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu cho bản thân.

4. Ngoài ra, là ứng cử viên nữ, tôi cũng rất quan tâm đến những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em như: bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, cơ hội học tập và các vấn đề về thu nhập, lao động, việc làm, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình...

Kính thưa Quý bà con cử tri!

Sơn Tịnh là mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng, nơi sản sinh nhiều danh tướng gắn với những trang sử vàng chói lọi qua 2 cuộc trường

chinh của dân tộc thời đại Hồ Chí Minh. Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống quê hương Anh hùng, Đảng bộ, quân và dân Sơn Tịnh luôn đoàn kết một lòng dưới ngọn cờ hiệu triệu của Đảng, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc. Nhiệm kỳ 2015 – 2020 vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX. Qua đánh giá, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, quốc phòng an ninh được giữ vững. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 13,35% (chỉ tiêu 12,3%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/năm (chỉ tiêu từ 28 - 30 triệu đồng/năm). Thương mại, dịch vụ ngày càng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư phát triển; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao và vượt chỉ tiêu đề ra. Có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Sơn Tịnh cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới; hiện đang tiếp tục triển khai xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu và xã nông thôn mới nâng cao.

Tuy nhiên, đó chỉ là những kết quả bước đầu của nhiệm kỳ qua, so với nhiều địa phương trong tỉnh, Sơn Tịnh vẫn là địa phương còn nhiều khó khăn. Kinh tế phát triển chưa bền vững, quy mô còn nhỏ; tiến độ, chất lượng tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới chưa toàn diện. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ tuy được đầu tư phát triển nhưng nguồn lực còn hạn chế. Việc triển khai thực hiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch vùng, nhất là quy hoạch phát triển sản xuất ở từng địa phương chưa đồng bộ, nguồn lực đầu tư còn nhiều hạn chế. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, việc áp dụng chính sách thuế... vào thực tiễn còn gặp nhiều khó khăn. Việc cấp phép, thẩm định, quản lý hoạt động của các doanh nghiệp sau cấp phép khai thác tài nguyên, khoáng sản còn nhiều bất cập, có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Một số hợp tác xã sau khi chuyển đổi, hợp nhất chưa phát huy tốt hiệu quả hoạt động, việc thích ứng với cơ chế thị trường gặp nhiều khó khăn. Nguồn thu ngân sách chưa đáp ứng yêu cầu chi đầu tư phát triển. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có mặt còn hạn chế; các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao ở cơ sở chưa khai thác hết công năng; tình hình khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đất đai, tranh chấp, lấn chiếm đất rừng còn diễn biến phức tạp... Việc xử lý, giải quyết đơn thư ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị đôi lúc còn chậm, chưa dứt điểm; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có lúc, có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới... Đặc biệt là trăn trở, mong muốn của Đảng bộ, Nhân dân huyện Sơn Tịnh về xây dựng thị trấn – Trung tâm huyện lỵ - trong tương lai.

Những khó khăn, hạn chế này đang là thách thức lớn đối với mục tiêu phát triển của huyện Sơn Tịnh trong thời gian đến. Tôi ý thức được rằng đó cũng là trách nhiệm của cá nhân mình – người đại biểu của Nhân dân – khi được cử tri của 11 xã gửi gắm thông qua lá phiếu ủng hộ Tôi. Vì vậy, Tôi sẽ cùng quý bà con cử tri thông qua HĐND tỉnh tiếp tục đề xuất, kiến nghị, theo đuổi đến cùng những mong mỏi, nguyện vọng, đề xuất của bà con đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Kính thưa quý bà con cử tri!

Bản thân Tôi rất mong muốn tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của quý bà con cử tri bầu tôi làm Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại tổ bầu cử số 6 để Tôi có điều kiện thực hiện tốt nhất vai trò, trách nhiệm của mình, gắn việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của người cán bộ, người đứng đầu của địa phương với vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh. Qua đó có nhiều đóng góp hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng huyện Sơn Tịnh ngày càng phát triển, xứng với truyền thống của quê hương cách mạng Anh hùng.

Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, quý bà con cử tri đã cho Tôi có cơ hội được trình bày những suy nghĩ, quyết tâm của mình một khi trở thành người đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào!